



รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน

ตัวชี้วัด	ข้อเสนอแนะ	มาตรการในการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	การดำเนินงาน
การใช้งบประมาณ	จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของแต่ละหน่วยงาน และประชาสัมพันธ์ให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงานรับทราบ และเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณมากขึ้น	1.ให้หน่วยงานเผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานให้ฝ่ายต่อการตรวจสอบ	หน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์	- หน่วยงานระดับคณะได้ดำเนินงานเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของตนเองผ่านเว็บไซต์ แต่ยังไม่ครบทุกคณะ เห็นควรเร่งรัดให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
การแก้ไขปัญหาการทุจริต	มุ่งเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของส่วนรวม มีจิตสาธารณะและพร้อมให้บริการประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยจัดทำมาตรการป้องกันและมีระบบการติดตามตรวจสอบพฤติกรรมการทำงานอย่างชัดเจนและเปิดเผย รวมทั้งการเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและการติดตามตรวจสอบการทำงานของหน่วยงานได้โดยง่ายและสะดวก	1.จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์ในการต่อต้านการทุจริต 2.จัดทำช่องทางเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ร้องเรียน ผ่านทางออนไลน์ 3.จัดกิจกรรมที่เสริมสร้างวัฒนธรรมขององค์กรในการต่อต้านการทุจริต โดยให้ผู้บริหารสูงสุดมีส่วนร่วม	- สำนักงานอธิการบดี - งานประชาสัมพันธ์ - สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ - กองนโยบายและแผน	- งานประชาสัมพันธ์และสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการเผยแพร่นโยบาย No Gift Policy ผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเพื่อรณรงค์ในการต่อต้านการทุจริต - สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดทำช่องทางติดต่อสอบถามทาง Messenger Live Chat ,จัดทำช่องทางกรรณโฆษา ร้องเรียนการทุจริตผ่านระบบออนไลน์ และช่องทางกรรณโฆษา รับฟังความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน ผ่านทางหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเสร็จสิ้นแล้ว - กองนโยบายและแผนจัดโครงการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ ในมาตรฐานทางจริยธรรมและมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ ตามมาตรฐานทางจริยธรรม - กองนโยบายและแผนจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

ตัวชี้วัด	ข้อเสนอแนะ	มาตรการในการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	การดำเนินงาน
				ในการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565 เพื่อเพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำไปปฏิบัติเกี่ยวกับ การปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และมีส่วนร่วมในการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต ภายในองค์กร
การใช้ทรัพย์สินของราชการ	จัดทำคู่มือและระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ สร้างระบบการกำกับดูแลและติดตามตรวจสอบการยืม-คืน และการลงโทษอย่างเคร่งครัด	ให้หน่วยงานจัดทำคู่มือและระเบียบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ และดำเนินการติดตามตรวจสอบการยืม-คืน อย่างเคร่งครัด	หน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์	- อยู่ในระหว่างการดำเนินการออกระเบียบการใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เพื่อให้หน่วยงานนำไปปฏิบัติต่อไป
Q&A	จัดทำช่องทางสื่อสารสองทางสำหรับให้บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน	1.จัดทำช่องทางสอบถามข้อมูลบนเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย เช่น Web board, กล่องข้อความถาม-ตอบ, Messenger Live Chat, Chatbot เป็นต้น 2.จัดให้มีผู้ตอบคำถามจากบุคคลภายนอกผ่านทางช่องทางสื่อสารที่จัดเตรียมไว้	- งานประชาสัมพันธ์ - สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	- สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดทำช่องทางการติดต่อสอบถามทาง Messenger Live Chat และจัดทำช่องทางการร้องเรียนการทุจริตผ่านระบบออนไลน์ผ่านทางหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเสร็จสิ้นแล้ว